

## คำนำ

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๖๑) ได้ให้ความสำคัญการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ โดยกำหนดให้สถานศึกษาดำเนินการ ๑) จัดระบบการประกันคุณภาพภายใน ๘ องค์ประกอบตามกฎกระทรวง ฯ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา เน้นความต่อเนื่อง ๒) จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษาเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด ทุกปีการศึกษา ๓) รับการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา โดยต้นสังกัด ๔) เผยแพร่ผลการติดตาม และผลการปฏิบัติงานที่ดีของสถานศึกษาต่อสาธารณชน ๕) นำผลการประเมินไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ตลอดทั้งเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

ดังนั้น โรงเรียนกำแพง ได้ดำเนินการตามหลักการของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกปีการศึกษา และได้จัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา โดยใช้ข้อมูลจากการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ เสนอต่อเขตพื้นที่ และผู้เกี่ยวข้อง วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสถานศึกษา นำไปจัดทำแผนปฏิบัติการในปีต่อไป และ เป็นฐานข้อมูลสำหรับเขตพื้นที่นำไปใช้ประโยชน์รายงานหน่วยงานต้นสังกัดและติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดยเขตพื้นที่ และเป็นฐานข้อมูลสำหรับใช้รับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามลำดับต่อไป

ขอขอบคุณคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้ที่ให้ความร่วมมือในการจัดทำรายงานครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี



(นายไสว ผาสุข)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกำแพง

## ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

ตามที่โรงเรียนกำแพง ได้นำเสนอผลการประเมินตนเอง ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปีที่ผ่านมา ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา วัตถุประสงค์เพื่อเป็นฐานข้อมูลสำหรับสถานศึกษาในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาในปีต่อไป รายงานหน่วยงานต้นสังกัด วางแผนพัฒนาสถานศึกษาในสังกัดให้มีคุณภาพและมาตรฐาน และรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนกำแพง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบรายงานประจำปีของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖



( นายบัณฑิต ศรีบูรณ์ )

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนกำแพง

## สารบัญ

ตอนที่	หน้า
คำนำ	
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา	
สารบัญ	
<b>๑. ข้อมูลพื้นฐาน</b>	<b>๑</b>
ข้อมูลทั่วไป	๑
ข้อมูลผู้บริหาร	๔
ข้อมูลครูและบุคลากรของสถานศึกษา	๕
ข้อมูลนักเรียน	๑๕
ข้อมูลอาคาร สถานที่	๑๗
ข้อมูลงบประมาณ	๑๗
ข้อมูลสภาพของชุมชนโดยรวม	๑๘
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา	๑๙
แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๘
รางวัล/ผลงานดีเด่นในปีการศึกษา ๒๕๕๖	๓๑
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายใน โดยสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕	๕๐
ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน โดยเขตพื้นที่ ปีการศึกษา ๒๕๕๖	๕๐
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสอง/รอบสาม	๕๒
สภาพปัญหา จุดเด่น และจุดที่ควรพัฒนาในรอบปีการศึกษา ๒๕๕๖	๕๕
<b>๒. การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา</b>	
<b>ตามแผนปฏิบัติการประจำปีของสถานศึกษา</b>	<b>๕๗</b>
แนวคิดเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ตามกฎกระทรวง ฯ	๕๗
หลักการ/รูปแบบ/เทคนิคการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษา	๕๙
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษา	๖๐
สภาพบริบทและผลการจัดการศึกษา รอบปีการศึกษา ๒๕๕๖	๖๐
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาที่ประกาศเพิ่มเติม	๖๔
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของสถานศึกษา	๖๔
โครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์	
จุดเน้น ตาม ๑๕ มาตรฐาน และ ๑๒ ตัวบ่งชี้ (สมศ.รอบสาม)	๖๕

## สารบัญ (ต่อ)

ตอนที่	หน้า
<b>๓.ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา</b>	<b>๘๑</b>
ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพ	๘๑
ผลการจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา	๙๖
ผลการประเมินตนเองตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา	๑๐๗
สรุปผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๖	๑๓๔
<b>๔.สรุปผลการพัฒนาและการนำผลการประเมินไปใช้</b>	<b>๑๔๒</b>
สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวม	๑๔๒
จุดเด่น จุดที่ควรพัฒนา และข้อเสนอแนะ	๑๔๖
แนวทางการพัฒนาในอนาคต	๑๔๗
ความต้องการรับการช่วยเหลือ	๑๔๘
<b>เอกสารอ้างอิง</b>	<b>๑๔๗</b>
<b>คณะจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา</b>	<b>๑๕๐</b>
<b>ภาคผนวก</b>	<b>๑๕๑</b>
๑.ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กำหนดค่าเป้าหมาย/ อัตลักษณ์/เอกลักษณ์	
๒.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพภายใน ของสถานศึกษา/คณะกรรมการตรวจสอบคุณภาพการเขียนรายงานประจำปีของ สถานศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ	
๓.รายชื่อของคณะกรรมการสถานศึกษา	
๔. สำเนาภาพโล่ เกียรติบัตรดีเด่นของนักเรียน สถานศึกษา ครู และผู้บริหาร ปีการศึกษา ๒๕๕๖	
๕. ภาพประกอบการประเมินคุณภาพภายใน ระดับสถานศึกษา/โดยเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖	